

รายงานคณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการความยั่งยืน บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิด้านความยั่งยืนจำนวน 2 ท่าน และกรรมการด้านความยั่งยืนที่มาจากหลากหลายฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ท่าน รวม 8 ท่านดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าร่วมประชุม
ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี	ประธานกรรมการความยั่งยืน	4/4
พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	4/4
นายอนันต์ชัย ยูประดม	กรรมการความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	3/3*
นางรจจาภา ศรีสุวรรณ	กรรมการความยั่งยืน	4/4
นางสาวพรพนาวัล บุญรมย์	กรรมการความยั่งยืน	4/4
นางปราณี เพ็ชรราษฎร์พันธ์	กรรมการความยั่งยืน	3/4
นางสาวณัฐวิษญา กิจอำรวรกุล	กรรมการความยั่งยืน	4/4
นางสาวอุษา กิ่งทรัพย์มณี	กรรมการความยั่งยืน	4/4

หมายเหตุ : * รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท เอส แอนด์ เจฯ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน(ESG) เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ในรอบปี 2567 คณะกรรมการความยั่งยืนได้ปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนตามหน้าที่ที่ขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการความยั่งยืนและสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มีการประชุมเพื่อพิจารณาเป้าหมายและแผนงานต่างๆ รวม 4 ครั้ง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 โดยทุกครึ่งมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละไตรมาสและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุก 6 เดือน ทั้งนี้มีประเด็นที่มีสาระสำคัญพอสรุปได้ ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
2. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนประเมินผลสำเร็จของโครงการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
3. ติดตามผลการประเมินด้านความยั่งยืน ในการประเมิน SET ESG Rating และ FTSE Russell ESG Scores โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมิน วิเคราะห์หลักเกณฑ์ต่างๆ และโดยประสานกับคณะทำงานและฝ่ายต่างๆ เพื่อหาแนวทางให้เกิดการปรับปรุงผลการประเมินด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง



ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
ประธานกรรมการความยั่งยืน